

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	ไวรัสซิกา เดนมาร์ก แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาคนแรกในยุโรป ส่วนสวีตเซอร์แลนด์ มีผู้เดินทาง ๒ รายที่ กลับมาจากเซดและโคลอมเบียติดเชื้อไวรัสซิกา แต่ไม่มีใครตั้งครรภ์หรือต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ขณะหลายประเทศ ทั้ง เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อิตาลี โปรตุเกส สวีเดน ลาตินอเมริกา คอสตาริกา รายงานมีผู้ติดเชื้อย้อนไปตั้งแต่กลางปี ที่แล้ว ทั้งหมดนำเชื้อกลับมาจากอเมริกาใต้	-	-
นานาชาติ	สหรัฐพบติดเชื้อไวรัสซิกา ๒ ราย เวอร์จิเนีย (รอยเตอร์ส) - แมริสซา เลอวิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐเวอร์จิเนียเปิดเผยว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในรัฐเวอร์จิเนีย ๑ ราย หลังผู้ป่วยรายดังกล่าวเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาไม่มีความเสี่ยงแพร่เชื้อไปยังชาวเวอร์จิเนียรายอื่น เนื่องจากขณะนี้รัฐเวอร์จิเนียไม่ใช่อุตุแพร่ระบาดของยุง ขณะที่สาธารณสุขรัฐอาร์คันซอพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา ๑ ราย	-	-
นานาชาติ	WHOเรียกประชุมฉุกเฉินรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ไวรัสซิกากำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในทวีปอเมริกา ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเผยในวันพฤหัสบดี(๒๘ม.ค.) ด้วยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อสูงสุด ๔ ล้านคน ขณะที่หน่วยงานสหประชาชาติแห่งนี้ต้องเรียกประชุมฉุกเฉินต้นเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสรุปว่ามันเข้าข่ายภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่ นางมาร์กาเรตชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก(WHO) เรียกประชุมฉุกเฉิน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ซึ่งเป็นต้นตอที่ทำให้ทารกมีภาวะพิการตั้งแต่กำเนิด ในนั้นรวมถึงโรคศีรษะเล็ก โดยทารกที่คลอดในมารดาที่ติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์จะมีศีรษะเล็กผิดปกติ "ระดับของสัญญาณเตือนสูงลิ่ว" นางชานบอก พร้อมเผยว่าการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกในวันจันทร์หน้า จะเป็นการหาข้อสรุปว่าโรคระบาดนี้เข้าคุณสมบัติของภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่ "ไวรัสซิกากำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในทวีปอเมริกา ซึ่งประเทศและดินแดนต่างๆ ๒๓ แห่ง มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อ" มาร์กอส เอสปิโนล หัวหน้าฝ่ายโรคติดต่อและวิเคราะห์สุขภาพขององค์การอนามัยโลกประจำสำนักงานอเมริกา คาดหมายว่าภูมิภาคนี้อาจมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ๓ ถึง ๔ ล้านคน แต่ไม่ได้ให้กรอบเวลาที่การแพร่ระบาดจะพุ่งไปถึงระดับนั้น	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เดือนไวรัสซิกาอาการบาดเจ็บรุนแรงซาร์รอยอีโบล่า ชีวักซินยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกถึงสิบปี</p> <p>นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐฯเรียกร้ององค์การอนามัยโลกให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการควบคุมเชื้อไวรัสซิกา ที่มีแนวโน้มจะแพร่ระบาดอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซาร์รอยกรณีเชื้ออีโบล่าแพร่ระบาดรุนแรงก่อนหน้านี้ แดเนียล อาร์ ลูซีย์ และลอว์เรนซ์ โอ กอสติน เขียนบทความในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน JAMA ระบุว่า องค์การอนามัยโลกเคยล้มเหลวในการรับมือวิกฤติเชื้ออีโบล่าระบาดมาแล้ว เพราะไม่ได้รับเข้าไปจัดการตั้งแต่เนิ่นๆ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซาร์รอย ด้วยการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ทั้งนี้ วัคซีนใช้ซิกาอาจพร้อมสำหรับการทดลองในอีก ๒ ปีข้างหน้า แต่อาจต้องใช้เวลาถึง ๑๐ ปี ก่อนที่จะสามารถผลิตออกมาให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้กัน ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังแนะนำว่า องค์การอนามัยโลกควรเรียกประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกว่า เมื่อใดควรประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ พร้อมชี้ว่า การเรียกประชุมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ประชาคมโลกสนใจ ช่วยสนับสนุนเงินทุนและการวิจัยเพื่อรับมือกับไวรัสชนิดนี้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ไข้หวัดใหญ่ระบาด</p> <p>รายงานข่าวเผยว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ที่ระบาดในรัสเซียตั้งแต่เดือนที่แล้ว คร่าชีวิตผู้คนไม่ต่ำกว่า ๕๐ ศพ ขณะที่ทางการสาธารณสุขในเมืองรอสตอฟทางใต้ของรัสเซียแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก ๒ ศพ ทำให้ตอนนี้ในเมืองดังกล่าวมีคนตายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็น ๘ ศพ นอกจากนี้ ที่เมืองโวลโกกราด ซึ่งอยู่ใกล้กัน มีคนตายเพราะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไม่ต่ำกว่า ๑๑ ศพ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดหมูครึ่งร้อยในรัสเซีย</p> <p>เจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียเปิดเผยว่า มีการพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดหมูอย่างน้อย ๕๐ คน และมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อโรคชนิดนี้ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศใกล้ ภูมิภาคคอซตอฟ ๘ ราย และในภูมิภาคโวลโกกราดอย่างน้อย ๑๑ ราย ขณะที่มีการพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดหมูในพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคอเคซัสเหนือ ทั้งยังมีรายงานผู้เสียชีวิตเพราะไข้หวัดหมูในประเทศอาร์เมเนีย ที่มีพรมแดนติดกับรัสเซีย ๑๘ ราย อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคไข้หวัดหมูภายในประเทศได้อย่างสมบูรณ์</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>บิล เกตส์ร่วมมืออังกฤษให้ทุนปราบมาลาเรีย</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายบิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมกับรัฐบาลอังกฤษประกาศให้ทุนจำนวน ๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ในช่วง ๕ ปีข้างหน้าเพื่อใช้ปราบเชื้อมาลาเรีย ที่มีอยู่เป็นพาหะ และทำให้มีผู้เสียชีวิต ๔๓๘,๐๐๐ รายทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๕๘ โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี และเป็นประชากรในแอฟริกา เงินทุนดังกล่าวจะมาจากกองทุนให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศของอังกฤษจำนวน ๕๐๐ ล้านดอลลาร์ต่อปี และอีก ๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากกองทุนเกตส์</p>	-	-
นานาชาติ	<p>จีนเผยพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H7N9 ในมณฑลหูหนาน</p> <p>คณะกรรมการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวประจำมณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของจีน เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ภายในมณฑล โดยผู้ป่วยที่พบนี้เป็นชายวัย ๓๓ ปี และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ในนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลฝูเจี้ยน รวมถึงมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก สายพันธุ์ดังกล่าว ๒ ราย ในมณฑลเจ้อเจียง และมณฑลกวางตุ้ง</p>	-	-
ประเทศ	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>นายแพทย์อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ที่ปรึกษารวมควบคุมโรค แดงข่าวความคืบหน้าอาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สและมาตรการป้องกันควบคุมโรคเมอร์สของประเทศไทย ว่า อาการของผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สชายชาวโอมานอายุ ๗๑ ปี ที่รับไว้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ในวันที่ผู้ป่วยอาการโดยรวมคงที่ ไม่มีไข้แล้ว หายใจเร็วต้องใช้ออกซิเจน พูดคุยได้ ลุกเดินได้ รับประทานอาหารได้ สรุปอาการทรงตัว ต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในห้องแยกโรคต่อ</p>	-	-
ประเทศ	<p>คิดบวกช่วยสร้างสุข</p> <p>"วันความสุขสากล" ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ มี.ค. ของทุกปี กรมสุขภาพจิต จึงชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็น "คนคิดบวก" พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การคิดบวกสามารถเริ่มต้นจากตัวเองได้ และถ้าฝึกทำไปเรื่อยๆ ความสุขจากตัวเองก็จะกระจายไปยังคนรอบข้าง ทุกสิ่งถ้าเริ่มจากตัวเองได้จะดีหมด เป็นการแก้ไข ปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี ๒๕๕๘ เทียบกับปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีค่าความสุขอยู่ที่ ร้อยละ ๓๑.๕๑ โดยผู้ชายมีความสุขมากกว่าผู้หญิงที่ร้อยละ ๓๑.๘๔ ส่วนผู้หญิงมีค่าความสุขอยู่ที่ ๓๑.๒๖ ส่วนในระดับโลก คนไทยถูกจัดให้อยู่ในประเทศที่มีความสุขระดับกลางๆ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>หมอเตือนผ่าหน้าเรียว</p> <p>ผศ.นพ.ชลธิศ สิริรัตนันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การ โฆษณาตัดไขมันบริเวณกระพุ้งแก้มเพื่อให้หน้าเรียวเล็ก ที่กำลังเป็น กระแสอยู่ขณะนี้ ว่า ผลข้างเคียงที่เคยพบคือ อาจจะไปโดนเส้นประสาทสมองคู่ที่ ๗ ทำให้มีอาการปากเบี้ยวหรือยกมุมปากไม่ขึ้นได้ อีกกรณีผลข้างเคียงที่เคยพบ คือ การ ตัดเอาไขมันออกแต่ไปโดนท่อน้ำลายในปาก จะทำให้ท่อน้ำลายอักเสบขึ้นได้ ถือว่า อันตราย แต่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ เป็นเพราะมีการโฆษณาในโลก โซเชียลมีเดีย ทั้งนี้หากคิดจะทำศัลยกรรมตัดไขมันที่กระพุ้งแก้มจริงๆ ขอให้เลือกหมอ ที่มีความเชี่ยวชาญมากพอ</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ. เตือนสติเลี้ยง 'ลูกเทพ' บนความพอดี ถ้าถึงขนาดพูดคุ้ยได้ แนะนำหมอ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกระแส ความนิยมการแห่เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพ ว่า การเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพเพื่อช่วยคลายเหงา สามารถทำได้ เพราะถือเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล เล่นชั่วคราวชั่วคราวก็ สามารถทำได้ ทั้งนี้คนเราควรอยู่ในความเป็นจริง และความพอดี อย่าเกินเลย แต่ถ้า หมกมุ่นลงไปจนถึงขั้นเหมือนเกิดจิตหลอน คิดว่าสามารถพูดคุ้ยได้ตอบ หรือสื่อสาร กับตุ๊กตาลูกเทพได้ ก็ต้องกลับมาดูตัวเอง และถ้าถึงขั้นคิดว่าสื่อสารได้ ก็ขอแนะนำว่า ควรไปปรึกษาแพทย์ ส่วนกรณีที่มีการระบุว่าที่สามารถสื่อสารได้ เพราะตุ๊กตาลูกเทพ ได้รับการปลุกเสกขึ้นมานั้น อยากให้คิดว่าของที่ขึ้นชื่อว่าของปลุกเสก ก็ถือว่าเป็นสิ่ง สมมติขึ้นมา ไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็เตือนว่าไม่อยากให้ไปหลงกับโปรโมชัน และการโฆษณาที่หวังจะค้าขายเพื่อรายได้ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของการตลาดได้ กรณีผู้สูงอายุ ที่มีความนิยมเลี้ยงเพื่อคลายความเหงา เนื่องจากไม่มีบุตรหลานใกล้ชิด นั้น ก็ทำได้ ทุกอย่างมีความพอดี หากอึดแล้วมีความสุขอยู่บนความพอดี ก็ควรปล่อยให้ ผู้สูงอายุมีความสุขไป แต่คนรอบข้างก็ควรมีการสังเกตให้อยู่บนพื้นฐานของความ พอดีด้วย.</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ. วอนอย่าตื่นตระหนก 'ซิกา' ยังไม่ระบาดในไทย ปีนี้ พบเพียง ๑ คน</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้ซิกา (Zika Fever) ว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้ซิกาครั้งแรกในปี ๒๕๕๕ จนถึงปี ๒๕๕๘ พบผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ ๕ คน ในปี ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยแล้ว ๑ คน ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก โรคนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยแล้วหายได้เอง ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์ โดยข้อมูลจากต่างประเทศบ่งชี้ว่า อาจทำให้ทารกในครรภ์เกิดมาพิการได้ ซึ่งคล้ายกับกรณีที่ยุโรปตั้งครรรค์ติดเชื้อโรคอื่นๆ เช่น โรคหัดเยอรมัน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคนี้อย่างต่อเนื่อง ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๒. การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา ๓. การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด และ ๔. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และความพร้อมด้านการดูแลรักษา ตลอดจนการควบคุมแมลงพาหะนำโรค คือ ยุงลาย ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้เหลือง</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.หนุนเด็กเล่นการละเล่นแบบไทย</p> <p>ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเปิดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ ๘ ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาทเสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรงสมองดีพร้อมเรียนรู้ว่า การเล่นนั้นถือเป็นของดี ส่วนการเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น ต้องทำให้ทั้งการเรียนและการเล่นควบคู่กันให้ได้ดี โดยการเล่นตามรอยพระยุคลบาท คือ การเล่นที่ดีมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเด็กทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิด ตลอดเวลาที่เด็กมีพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง เพื่อให้สมองเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมทั้งควรให้เด็กเน้นการเล่นและเรียนกับธรรมชาติมากกว่าการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นฝึกไม่นานก็สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น จึงอยากส่งเสริมให้เด็กหันมาเล่นการละเล่นแบบไทย เช่น การเล่นงูกินหาง ที่จะทำให้เด็กได้รู้จักการเข้าสังคม การใช้ชีวิตกับเพื่อน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความสามัคคี เป็นต้น.</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค ตรวจเข้ม สุวรรณภูมิ คัดกรองผู้ป่วยโรคเมอร์ส</p> <p>นพ.อำนวยการ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเน้นย้ำภารกิจในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างประเทศอื่นๆ ณ จุดติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน พร้อมตรวจดูการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายการบินโอมานแอร์ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตะวันออกกลาง โดยเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากโอมาน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ หลังพบชายชาวโอมาน ติดเชื้อโรคเมอร์สและทำการรักษาในขณะนี้ โดยทุกคนต้องเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย หากพบว่าเจ็บป่วย ก็จะมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ได้กำหนดไว้ และขอให้มั่นใจในระบบสาธารณสุขไทย และไม่ตื่นตระหนก ส่วนภายในท่าอากาศยานได้สนับสนุนการดูแลสุขอนามัยของผู้โดยสาร โดยการวางเจลล้างมือในจุดที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก เช่น จุดกรอกเอกสาร จุดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถเข็นสัมภาระ ราวบันไดทางเลื่อน เป็นต้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>รมรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>มูลนิธิราชประชาสมาสัยและ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมน้อมเกล้า ฯ ตามรอยพระยุคลบาท สนองพระราชปณิธานตามแนวทาง "ราชประชาสมาสัย" โดยสำรวจตนเอง คนในครอบครัว หรือเพื่อนบ้าน หากพบผู้มีอาการเป็นโรคผิวหนังไม่คันและรักษาไม่หายภายในเวลา ๓ เดือน ผิวหนังเป็นวงด่างสีขาว หรือแดงเป็นผื่น มีอาการชา หยิกไม่เจ็บเหงื่อไม่ออก บริเวณรอยโรค หรือตุ่มนูนแดงไม่คัน ให้แนะนำ หรือพาไปรับการตรวจรักษาโดยเร็ว ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับการรักษา หรือ สอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๕๒๒" ในช่วงการรณรงค์โครงการ ฯ ดังกล่าว มูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ ได้จัดงบประมาณ เป็นค่าพาหนะสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ และผู้ป่วยโรคเรื้อนมารับการรักษา ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยผู้ป่วยที่มาปรึกษา เองจะได้รับค่าพาหนะ ๒,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ป่วยที่มีผู้พามาปรึกษา ผู้ที่พามาจะได้รับค่าพาหนะ ๑,๐๐๐ บาท ผู้ป่วยได้รับ ๑,๐๐๐ บาท การได้ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์ ให้คำแนะนำ หรือพาผู้ป่วยโรคเรื้อนไปรับการรักษานับว่าได้ร่วมสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเรื้อน ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดการเกิดความพิการ และลดปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ของผู้ป่วยและครอบครัว และจะช่วยให้โรคเรื้อนหมดไปจากประเทศไทยในที่สุด อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวทิ้งท้าย</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>กทม.เปิดตัวแอปฯใหม่ตรวจสอบเนื้อสัตว์ตามตลาดและซูเปอร์ฯ</p> <p>นพ.โกวิท ยงวานิชจิต รอง ผอ.สำนักอนามัย กทม. แถลงข่าว โครงการตรวจสอบเนื้อสัตว์ด้วย Scan Me เชิญชวนประชาชนที่ต้องเลือกซื้อเนื้อสัตว์เพื่อไหว้บรรพบุรุษ ในช่วงตรุษจีนนี้ ร่วมกันตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และกรรมวิธีที่ปลอดภัยว่า กทม. ได้จัดทำระบบตรวจ สอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ ซึ่งต้องมีรหัสการผลิตที่ชัดเจนหรือ QR Code บนฉลากสินค้า สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้ ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ดาวโหลดแอปพลิเคชัน QR code reader จาก App Store หรือ Play Store จากนั้นสแกน QR Code ที่อยู่บนป้าย Scan Me ที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสด หรือบนฉลากสินค้าเนื้อสัตว์ในห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งจะแสดงข้อมูลผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผู้ประกอบการผลิตเนื้อสัตว์</p>	-	-
จังหวัด	<p>สาธารณสุขพิจิตรบูรณาการทุกภาคส่วน จัดคาราวานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ดูแลประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ</p>  <p>สาธารณสุขพิจิตรบูรณาการทุกภาคส่วน จัดคาราวานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยดูแลประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ</p>  <p>๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตรได้จัดกิจกรรมคาราวานสุขภาพดี วิถีธรรมวิถีไทยครั้งที่๒/๒๕๕๙ ณ วัดนิคมธรรมาราม หมู่ ๘ ตำบลเขาค้อ อ.หนองบัวลำภู โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมชมปะชาชนที่มาร่วมกันส่วนราชการอื่นๆ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ด้วย โดยนายแพทย์วิวัฒน์ คำพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การติดตาม เฝ้าระวัง เยี่ยมผู้ป่วยและรับประชาชน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หาในประชาชนได้มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพที่เกี่ยวของกับตนเองในการที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ ได้อย่างครบถ้วน รอบด้านและถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ลำเอียง เติมนเป็น "กษัตริย์ ภูมิธรรม" ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ดีทางหนึ่ง</p>	-	-

- ฝึกอบรม ทราชม
 จอพบ ลงพื้นที่
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน *SP + 1M*

(นายวิวัฒน์ คำพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

29 ม.ค. 2559

